

Số: /TB-STNMT

Đắk Nông, ngày 25 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023
(Ngày 21 tháng 7 năm 2023)

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023. Chủ trì cuộc họp: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; tham dự cuộc họp: các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức, Đắk R'lấp và thành phố Gia Nghĩa; Lãnh đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023; các kiến nghị, ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Trong 06 tháng đầu năm, ngành tài nguyên và môi trường đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tuy nhiên, Hội nghị đánh giá bên cạnh kết quả đã đạt được trong 06 tháng qua, ngành tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nổi cộm đã được chỉ ra tại nhiều Hội nghị, những đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Do đó cần phải tập trung chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới, như: (1) Kết quả triển khai các nhiệm vụ khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả tổng kết năm 2022 và sơ kết 03 tháng đầu năm 2023 còn chưa triệt để; (2) Các khó khăn, tồn tại trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; (3) Các giải pháp tăng thu ngân sách từ đất đai chưa đạt hiệu quả cao, dẫn đến khả năng thu ngân sách từ đất đai không đạt kế hoạch đề ra; (4) Các vướng mắc liên quan đến đất làm vật liệu sản xuất, công tác xác định giá đất cụ thể cấp huyện chưa được giải quyết dứt điểm; (5) Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công

chức, viên chức và người lao động trong việc thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính chưa đạt kết quả cao; (6) Việc giải quyết các nội dung theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa dứt điểm. (7) Việc triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh còn chậm trễ, quá hạn nhiều.

2. Để xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho ngành tài nguyên và môi trường, trong thời gian tới, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

2.1. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

- Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong việc thực thi công vụ, thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hoán đổi vị trí Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở để nâng cao năng lực công tác của cán bộ.

- Rà soát các nhiệm vụ để khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả tổng kết năm 2022 và sơ kết 03 tháng đầu năm 2023 còn chưa triển khai đến kết quả cuối cùng. Tập trung và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao theo Thông báo số 553/TB-VPUBND ngày 09/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Qua ý kiến của các đồng chí tham gia Hội nghị đã trình bày, nghiên cứu, đề xuất biện pháp hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành nêu trên. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố Gia Nghĩa nêu tại Hội nghị và các báo cáo của các phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện, thành phố, để có văn bản hướng dẫn, trả lời để kịp thời tháo gỡ, xử lý những vấn đề, tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trước mắt, giao:

+ Phòng Đăng ký Thống kê Đo đạc, Viễn thám – Chính sách đất đai: khẩn trương tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ xử lý các nội dung liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính xã Đăk R'la (Đăk Mil) và xã Cư Nia (Cư Jút), để địa phương có thể thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân khu vực có địa giới điều chỉnh.

+ Thanh tra Sở phối hợp với phòng Đăng ký Thống kê Đo đạc, Viễn thám – Chính sách đất đai xem xét, hướng dẫn kiến nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Song liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Đăk Mol (Đăk Song).

+ Giao Văn phòng Đăng ký Đất đai tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh đối với các vướng mắc liên quan khi thực hiện các thủ tục hành chính (theo chỉ đạo của UBND tỉnh không yêu cầu xuất trình các giấy tờ về căn cước công dân, Sổ hộ khẩu), tuy nhiên khi truy cập cơ sở dữ liệu công dân thì chưa có dữ liệu của người thực hiện thủ tục hành chính.

- Rà soát, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đang còn triển khai chậm trễ, chưa đạt hiệu quả cao; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đối với những nhiệm vụ vượt thẩm quyền. Trước mắt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: (1) Hoàn thiện thẩm định, trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của cấp huyện; (2) Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách từ tài nguyên đất; (3) Tập trung xử lý, giải quyết những tồn tại, hạn chế đến kết quả cuối cùng đối với các kết luận thanh, kiểm tra và kiểm toán đã chỉ ra; (4) Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; (5) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư; (6) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong công tác cấp giấy phép vật liệu san lấp và vấn đề thực hiện các dự án có chồng lấn đất quy hoạch Bôxít.

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương và các phòng Tài nguyên và Môi trường để triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng đối với các nhiệm vụ thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó, đẩy mạnh công tác giữ mối liên hệ, phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trong Sở với các phòng, đơn vị thuộc các địa phương, Sở, ngành.

2.2. Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Thông báo số 74/TB-STNMT ngày 13/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ngành tài nguyên và môi trường Quý II năm 2023.

Thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục nhận được nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị về thực hiện thủ tục hành chính cho người dân. Do đó, yêu cầu các phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cần tăng cường công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Khi phát sinh các hồ sơ có vướng mắc, khó khăn (như các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích tăng, giảm), cần tổ chức họp, thống nhất phương án tham mưu, xử lý cho người dân, không đùn đẩy, kéo dài thủ tục hành chính của người dân. Tăng cường việc hướng dẫn, giúp đỡ người dân xử lý đối với các hồ sơ vướng mắc, tránh phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.

Đối với các vướng mắc của phòng Tài nguyên và Môi trường và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã được các phòng, chuyên môn của Sở trao đổi tại Hội nghị, nếu chưa rõ thì đề nghị các đơn vị làm văn bản đề được Sở hướng dẫn cụ thể để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Đề nghị các phòng Tài nguyên và Môi trường cần nâng cao trách nhiệm khi thực hiện góp ý các văn bản triển khai các kế hoạch nhiệm vụ của ngành, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật, tránh trường hợp khi kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, lại báo cáo vướng mắc, khó khăn không triển khai được, đề nghị bổ sung, chỉnh sửa.

3. Để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, giải quyết những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị: Các Sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, nâng cao trách nhiệm, chủ động trong công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao liên quan đến lĩnh vực trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực của các đơn vị.

4. Để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, giải quyết những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa quan tâm:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Thông báo số 74/TB-STNMT ngày 13/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ngành tài nguyên và môi trường Quý II năm 2023 và các nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao cho địa phương theo Thông báo số 553/TB-VPUBND ngày 09/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường,

- Chủ động triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (trong đó sớm bố trí kinh phí, thực hiện các thủ tục về đấu thầu), đồng thời phải quan tâm, chú ý đến năng lực của đơn vị tư vấn khi thẩm định hồ sơ, để việc tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất được chất lượng, đảm bảo thời gian.

- Đối với các vấn đề khó khăn của các huyện, thành phố liên quan đến việc Xác định giá đất cụ thể; Quản lý, đo đạc, lập hồ sơ diện tích đất của các nông lâm trường giao cho địa phương quản lý; Xử lý việc san lấp mặt bằng; Các vướng mắc liên quan chồng lấn quy hoạch bôxít; Trách nhiệm của các chủ đầu tư trong công tác bàn giao ranh giới, mốc quản lý đất đối với các công trình, dự án; Thực trạng thiếu cán bộ, chịu nhiều áp lực của cán bộ trong ngành tài nguyên và môi trường, đây là những khó khăn chung của ngành đã tổ chức nhiều cuộc họp để xử lý, nhưng đến nay chưa xử lý được dứt điểm. Do đó, thời

gian tới Sở sẽ tiếp tục báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với những vướng mắc, khó khăn nêu trên.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện. Đồng thời, rất mong các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (thay b/c);
- Các Sở: Tài chính; NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Phòng TN&MT các huyện, thành phố Gia Nghĩa;
- Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai;
- Lưu: VT, VP (B).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Văn Minh